

— Ở các đơn vị cơ sở, việc kiểm kê tồn kho cũng như việc kiểm tra lại tình hình cấp phiếu lương thực vừa qua cho cán bộ, công nhân viên, bộ đội, do thủ trưởng đơn vị kết hợp với Ban Chấp hành công đoàn và Đoàn thanh niên lao động ở cơ sở để làm.

b) Về bông, vải, sợi :

— Ở trung ương, việc chỉ đạo điều tra do Văn phòng Tài chính Thương nghiệp Phủ Thủ tướng chủ trì và phối hợp với Tổng cục Thống kê, Ban Thanh tra Chính phủ và các Bộ, Tổng cục có liên quan (Bộ Nội thương, Bộ Ngoại thương, Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt-nam và Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Vật tư) để làm.

Văn phòng Tài chính Thương nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc chung. Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng và ban hành các biểu mẫu và phương án điều tra thống kê, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thi hành, tổng hợp và báo cáo kết quả trình Hội đồng Chính phủ.

Các Bộ Nội thương, Ngoại thương, Công nghiệp nhẹ, Tổng cục Vật tư, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Hậu cần, Công an nhân dân vũ trang chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc kiểm tra tồn kho: tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả điều tra tồn kho ở các cơ sở trong toàn ngành mình lên cho Văn phòng Tài chính Thương nghiệp Phủ thủ tướng, đồng gửi cho Tổng cục Thống kê tổng hợp chung.

— Ở các khu, thành phố, tỉnh, việc chỉ đạo điều tra do Ủy ban hành chính phụ trách và sử dụng lực lượng cán bộ của Chi cục Thống kê và Ban Thanh tra, Sở, Ty Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các Sở, Ty có liên quan khác để tiến hành công tác. Việc kiểm kê tồn kho bông, sợi, vải ở các cơ sở thuộc ngành nào do cơ quan chủ quản ngành đó ở địa phương phụ trách chỉ đạo trực tiếp, và tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban hành chính và Chi cục Thống kê. Nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban hành chính là chỉ đạo chung việc kiểm tra tồn kho bông, sợi, vải của các ngành ở địa phương và thuộc địa phương quản lý. Các Chi cục Thống kê chịu trách nhiệm giúp Ủy ban hành chính tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả điều tra tồn kho lên Tổng cục Thống kê. Việc kiểm tra tồn kho của các trạm hoặc Công ty cấp I của các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do trung ương quản lý do các Bộ và Tổng cục chủ quản trực tiếp phụ trách.

— Ở các đơn vị cơ sở, việc tổ chức kiểm kê tồn kho bông, sợi, vải do thủ trưởng đơn vị phụ trách và các đại diện Chấp hành công đoàn và Đoàn thanh niên lao động ở cơ sở tham gia trực tiếp.

Để bảo đảm thực hiện tốt những quyết định trên đây, điều quan trọng nhất là các Bộ, các Tổng cục và các Ủy ban hành chính thành phố, tỉnh cần nhận thức đúng tính chất quan trọng của đợt kiểm tra này, nắm vững yêu cầu là phải kiên quyết tạo điều kiện để đi vào chấn chỉnh công tác quản lý phân

phối lương thực và vải sợi hiện nay, nhằm phục vụ tốt hơn đời sống của nhân dân. Trên cơ sở đó, bố trí tổ chức thực hiện cho chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ phụ trách từ trung ương đến cơ sở.

Nhận được thông tư này, mong các Bộ, Tổng cục có liên quan và các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh nghiên cứu kỹ và thi hành khẩn trương.

Hà-nội, ngày 18 tháng 8 năm 1962

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

THÔNG TƯ số 83-TTg ngày 22-8-1962 hướng dẫn việc tiếp tục khen thưởng nhân dân có công giúp đỡ Cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa.

Đề biểu dương những thành tích đấu tranh cách mạng của nhân dân ta và đề tỏ lòng biết ơn đối với những người có công giúp đỡ Cách mạng, ngay sau khi thành lập nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, Tổng bộ Việt-minh đã tặng bằng «Có công với nước» và kỷ niệm chương «Tổ quốc ghi công» (đồng tiền vàng) cho những gia đình và cá nhân đã có công giúp đỡ cách mạng trong những lúc khó khăn nguy hiểm.

Nhưng vì tiêu chuẩn nêu ra chưa được rõ ràng và vì mới tiến hành được ở một số địa phương thì kháng chiến toàn quốc bùng nổ, nên việc khen thưởng đã không thể tiếp tục được. Hiện nay còn nhiều người có công giúp đỡ Cách mạng mà chưa được khen; ở những nơi đã được khen trước đây có tình trạng người công lao ít đã được khen mà người có công lao nhiều thì chưa được khen.

Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn việc tiếp tục khen thưởng nhân dân có công giúp đỡ Cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa như sau :

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG

Đối tượng khen thưởng là những thôn (làng cũ), xóm, những gia đình và những cá nhân có công giúp đỡ Cách mạng kể từ ngày có phong trào do Đảng Cộng sản Đông-dương lãnh đạo (3-2-1930) đến ngày Tổng khởi nghĩa (19-8-1945); có thể tính ngược về trước năm 1930 một vài năm đối với những người có công giúp đỡ các tổ chức tiền thân của Đảng. Đối tượng khen thưởng chủ yếu là gia đình.

Gia đình và cá nhân nói ở đây là nhân dân và các hội viên các đoàn thể quần chúng. Những người

trước khi vào Đảng hoặc trước khi đi làm cán bộ thoát ly mà có thời gian giúp đỡ Cách mạng thì cũng được xét khen thưởng.

Đối với kiều bào ở ngoài nước đã có công giúp đỡ Cách mạng, sẽ căn cứ vào tinh thần các tiêu chuẩn quy định trong thông tư này mà xét thưởng.

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn:

Bằng « Có công với nước » và kỷ niệm chương « Tổ quốc ghi công » tặng thưởng cho những thôn, xóm, gia đình, cá nhân đã có công giúp đỡ Cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa theo như quy định dưới đây:

a) *Tặng thưởng kỷ niệm chương « Tổ quốc ghi công » kèm theo bằng « Có công với nước » cho những thôn (làng cũ), xóm có thành tích sau đây:*

— Là nơi có những cuộc hội nghị có tính chất lịch sử của Cách mạng và đồng thời là nơi có phong trào cách mạng;

— Đã có nhiều thành tích đấu tranh Cách mạng hoặc giúp đỡ Cách mạng trong những thời kỳ khó khăn và phải có đại đa số nhân dân tham gia;

— Vì giúp đỡ Cách mạng hoặc vì đấu tranh cách mạng mà bị đế quốc, phong kiến khủng bố dã man làm thiệt hại nhiều về người hoặc về của.

b) *Tặng thưởng kỷ niệm chương « Tổ quốc ghi công » kèm theo bằng « Có công với nước » cho những gia đình và cá nhân có thành tích sau đây:*

— Trong những thời kỳ cách mạng bị đế quốc phong kiến khủng bố gắt gao kể từ năm 1930 đến năm 1935 và từ tháng 9-1939 đến ngày 9-3-1945 (thời gian này có thể xê dịch tùy theo tình hình phong trào cách mạng và sự khủng bố của đế quốc, phong kiến ở từng địa phương):

+ Đã cho mượn nhà để đặt cơ quan ẩn lánh, hoặc kho tàng của Cách mạng;

+ Đã nuôi dưỡng và bảo vệ cán bộ hoạt động chuyên nghiệp cho Cách mạng từ cấp trung ương đến địa phương, hoặc cho mượn nhà để đặt cơ quan, làm nơi liên lạc, hội họp của Cách mạng;

+ Phụ trách việc giao thông đưa đón cán bộ, chuyển thư, tin;

— Đã tham gia tổ chức chế tạo các thứ vũ khí chất nổ như: súng đạn, lựu đạn, bom, mìn hoặc đã có nhiều công lao trong việc tổ chức mua giúp vũ khí chất nổ cho Cách mạng.

— Đã có những hành động dũng cảm giúp cán bộ cách mạng thoát khỏi bị đế quốc phong kiến bắt, hoặc thoát khỏi nhà tù của đế quốc.

— Vì giúp đỡ Cách mạng mà bị đế quốc phong kiến khủng bố như: tra tấn dã man, bắt tù đầy, sát hại, đốt phá nhà cửa nhưng vẫn giữ được bí mật cho Cách mạng.

c) *Tặng thưởng bằng « Có công với nước » cho những gia đình và cá nhân có thành tích sau đây:*

— Trong thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông-dương từ năm 1936 cho đến tháng 9 năm 1939 và trong thời kỳ tiền khởi nghĩa (9-3-1945 đến 19-8-1945) ở những nơi phong trào cách mạng còn yếu, chính quyền của đế quốc và phong kiến còn mạnh:

+ Đã cho mượn nhà để đặt cơ quan ẩn lánh hoặc kho tàng của Cách mạng;

+ Đã nuôi dưỡng và bảo vệ cán bộ hoạt động chuyên nghiệp cho Cách mạng từ trung ương đến địa phương, hoặc cho mượn nhà để đặt cơ quan, làm nơi liên lạc hội họp của Cách mạng;

+ Phụ trách việc giao thông đưa đón cán bộ, chuyển thư, tin.

— Đã tham gia tổ chức chế tạo vũ khí thô sơ như gươm giáo, dao găm, mã tấu,... cho Cách mạng.

— Vì giúp đỡ Cách mạng hoặc có người nhà đi hoạt động cách mạng mà bị đế quốc phong kiến bắt bớ, đánh đập nhưng vẫn giữ được bí mật cho Cách mạng.

d) Khi xét khen thưởng cần xem xét mức độ giúp đỡ Cách mạng của từng gia đình hoặc cá nhân để định mức khen thưởng cho thích đáng. *Thí dụ:* có người giúp đỡ Cách mạng ở thời kỳ đế quốc khủng bố gắt gao hoặc chế tạo vũ khí chất nổ cho Cách mạng nhưng công lao ít thì không được thưởng kỷ niệm chương « Tổ quốc ghi công » mà chỉ được thưởng bằng « Có công với nước », và ngược lại, nếu giúp đỡ Cách mạng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông-dương (1936 — 1939) mà có những công lao lớn thì cũng có thể được thưởng kỷ niệm chương « Tổ quốc ghi công ».

2. Điều kiện để được khen thưởng:

a) Người được khen thưởng phải là người thường xuyên có tinh thần giúp đỡ Cách mạng, trong thái độ và hành động luôn luôn có biểu hiện tốt với Cách mạng và từ sau Cách mạng tháng 8-1945 đến nay luôn luôn chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

b) Đối với những gia đình hoặc cá nhân đã có thời gian giúp đỡ Cách mạng nhưng sau vì dao động mà từ chối không tiếp tục giúp đỡ nữa thì có thể không khen thưởng hoặc khen thấp hơn.

c) Những người sau đây không được khen thưởng:

— Đã bị án tù hoặc bị tước quyền bầu cử, ứng cử hoặc bị quản chế dưới chế độ ta.

— Đã có những hành động phản bội, làm tay sai cho địch sau khi giúp đỡ Cách mạng.

III. ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỞNG HỢP TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG VỀ THÀNH TÍCH GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

1. Những người trước đây đã được tặng thưởng kỷ niệm chương « Tổ quốc ghi công » (đồng tiền vàng) nay được tặng thêm bằng « Có công với nước ».

2. Những người đã được tặng khen bằng « Có công với nước » nay nếu xét thành tích xứng đáng được thưởng kỷ niệm chương « Tờ quốc ghi công » thì được xét thưởng kỷ niệm chương.

3. Những người chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định mới thì vẫn được giữ các hình thức đã được khen tặng trước đây.

4. Những bằng « Có công với nước » và những kỷ niệm chương « Tờ quốc ghi công » đã trao tặng trước đây nay được đổi lấy cái mới. Nếu bị mất thì đương sự phải khai lại thành tích để xin cái mới; việc quyết định cấp lại cái mới phải có căn cứ rõ ràng.

IV. TỜ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng khen thưởng thành tích kháng chiến các cấp tiếp tục giúp Ủy ban hành chính cùng cấp chỉ đạo thực hiện việc khen thưởng này.

Thành phần của Hội đồng cần được mở rộng để có thêm một vài cán bộ đã hoạt động lâu năm trước khởi nghĩa tham gia.

2. Việc xét thưởng, căn cứ vào tờ khai công lao thành tích, đồng thời dựa vào ý kiến của nhân dân và sự xác nhận của cán bộ hoạt động cách mạng trước đây.

Để tiến hành việc khen thưởng được tốt, không bỏ sót ai, các cán bộ cũ đã hoạt động từ trong thời kỳ bí mật, hiện công tác ở các cơ quan, các ngành, các cấp, có trách nhiệm báo cho Ủy ban hành chính các địa phương nơi mình đã hoạt động biết những người đã có công giúp đỡ Cách mạng và thành tích cụ thể của mỗi người.

3. Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh, được ủy nhiệm thẩm xét lần cuối cùng các đề nghị khen thưởng bằng « Có công với nước ».

Việc tặng thưởng kỷ niệm chương « Tờ quốc ghi công » do Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh đề nghị và Hội đồng Chính phủ quyết định.

Trong khi tiến hành, các địa phương thấy điểm nào chưa sát thì báo cáo ngay cho Phủ Thủ tướng biết để nghiên cứu bổ sung.

Hà-nội, ngày 22 tháng 8 năm 1962

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

THÔNG TƯ số 84-TTg ngày 22-8-1962 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc khen thưởng nhân dân có công trong kháng chiến.

Căn cứ vào pháp lệnh số 6-NQ-TVQH ngày 29 tháng 8 năm 1960 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

và bản điều lệ kèm theo, ban hành ngày 28-9-1960 về việc khen thưởng thành tích kháng chiến và căn cứ vào nghị quyết của Hội nghị thường vụ Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc khen thưởng tổng kết đối với nhân dân đã có nhiều công lao và thành tích trong thời kỳ kháng chiến như sau :

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHEN THƯỞNG NHÂN DÂN CÓ CÔNG TRONG KHÁNG CHIẾN

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi là do nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu trong tám chín năm liền, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ.

Sau việc khen thưởng trong quân đội, thi hành pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã tiến hành khen thưởng thành tích kháng chiến cho cán bộ, công nhân, viên chức của các ngành và cán bộ xã. Nay Hội đồng Chính phủ quyết định cho tiến hành việc khen thưởng nhân dân có công với kháng chiến để biểu dương thành tích kháng chiến gian khổ và vô cùng anh dũng của dân tộc ta, đồng thời để phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của nhân dân ta và động viên mọi người phấn khởi thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước năm năm lần thứ nhất, đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Việc khen thưởng này có tác dụng lớn đối với phong trào cách mạng của đồng bào miền Nam nước ta.

Thành tích kháng chiến của nhân dân rất lớn lao và muôn hình muôn vẻ, lại gắn liền vào những sự việc xảy ra đã lâu ngày, cho nên cũng như đối với cán bộ và công nhân, viên chức thuộc các cơ quan chính quyền và đoàn thể, việc khen thưởng này tiến hành với tính chất tổng kết, dựa vào một số tiêu chuẩn phổ biến; vì vậy không thể đòi hỏi sự tính toán công bằng tuyệt đối.

Để việc khen thưởng khỏi tràn lan và có tác dụng tốt đối với quần chúng, phương hướng khen thưởng định như sau :

1. Người được khen thưởng phải có mức độ thành tích nhất định tức là đã đóng góp phần xứng đáng của mình về sức người, sức của cho kháng chiến.

2. Việc khen thưởng chủ yếu nhằm vào những người trong thời kỳ kháng chiến đã tích cực đóng góp tài năng và sức lực của mình, đã biểu thị tinh thần dũng cảm đấu tranh với địch.

Các hình thức khen thưởng là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, huy chương Kháng chiến, huân chương Kháng chiến, và các huân chương cao hơn.